



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว๔๐๑ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)</p> <p>๑. พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม จำนวน ๑ ราย เป็นแพทย์เกษียณอายุราชการ เปิดคลินิกอยู่ในเมืองมหาสารคาม เมื่อทราบว่าตนเองมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ จึงได้ไปตรวจหาสารพันธุกรรมในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ผลตรวจเป็นลบ ต่อมามีอาการปวดเมื่อยตามตัว จึงได้ไปตรวจหาสารพันธุกรรมอีกครั้ง ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงอยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวน Time Line โดยขอให้อำเภอเมืองดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) หากสอบสวน Time Line แล้วพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการ Home Quarantine ทันทัน และให้ตรวจหาสารพันธุกรรม ในวันที่ ๕ ของการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และให้ดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้งแม้การตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ โดยยึดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒) ให้ อสม. ของอำเภอเมือง ติดตามการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ เป็นไปตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรค COVID-19 หากมีรายใดไม่ให้ความร่วมมือในการ Home Quarantine ขอให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้อำนาจดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Home Quarantine หรือประสงคิให้จัดหา State Quarantine ให้แจ้งเข้ามายัง สสจ.มหาสารคาม</p> <p>๓) สสอ. เมือง ได้ร้องขอให้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพยัคภูมิพิสัย และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบรบือ เข้ามาช่วยปฏิบัติงานอำเภอเมือง มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดทำหนังสือเชิญประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปจนถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง สสอ.พยัคภูมิพิสัย และ สสอ.บรบือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการมาปฏิบัติงานที่จังหวัด</p>	<p>๑. หากสอบสวน Time Line แล้วพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการ Home Quarantine ทันทัน และให้ตรวจหาสารพันธุกรรม ในวันที่ ๕ ของการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และให้ดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้งแม้การตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ โดยยึดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. ให้ อสม. ของอำเภอเมือง ติดตามการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 หากมีรายใดไม่ให้ความร่วมมือในการ Home Quarantine ขอให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้อำนาจดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Home Quarantine หรือประสงคิให้จัดหา State Quarantine ให้แจ้งเข้ามายัง สสจ.มหาสารคาม</p> <p>๓. สสอ. เมือง ได้ร้องขอให้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพยัคภูมิพิสัย และผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบรบือ เข้ามาช่วยปฏิบัติงานอำเภอเมือง มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดทำหนังสือเชิญประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน</p>	<p>-สสอ.เมือง</p> <p>-สสอ.เมือง</p> <p>-กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๔) ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของทีมที่มาช่วยราชการในจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาปฏิบัติงานในจังหวัด</p> <p>๒. ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการปล่อยแถวผู้นำชุมชน/อสม.ในเขตเทศบาลเมืองในการทำความสะอาด ตรวจวัดอุณหภูมิ ปูพรมอย่างต่อเนื่อง ในการคัดกรองประชาชน บริเวณตลาดสด อำเภอเมืองรวมทั้งในพื้นที่เสี่ยงในอำเภอกันทรวิชัย ตำบลขามเรียง และตำบลท่าขอนยาง โดยหากพบประชาชนอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขอให้ดำเนินการประเมินคัดกรองความเสี่ยงตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งให้ สสอ. ที่รับผิดชอบในเขตอำเภอเมือง และอำเภอกันทรวิชัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย</p> <p>มอบท่าน ส พรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้</p> <p>๓. เนื่องจากผู้ป่วยยืนยันรายนี้เป็นแพทย์ซึ่งเปิดคลินิกในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม และมีผู้มารับบริการมาจากอำเภอเมืองและอำเภออื่นๆเป็นจำนวนมาก ขอให้ทีมสอบสวนโรคของอำเภอเมืองซักประวัติและตรวจสอบทะเบียนรายชื่อผู้มาใช้บริการคลินิกของผู้ป่วยในระยะเวลา ๑๔ วันที่ผ่านมา หากรายชื่อครบถ้วนแล้วจะแจ้งไปยังอำเภอที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อประเมินความเสี่ยง กักกันตนเอง และ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน</p> <p>๔. ขอให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ติดตามผู้สัมผัสและผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่คลินิกไต่เตียมซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอาจทำให้พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติมได้ และควรมีแผนสำรองเพื่อรองรับการระบาด เช่น การปรับห้อง ICU ทั้งหมด เป็นห้องห้องสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อส่วนผู้ป่วย ICU เดิมให้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลข้างเคียง</p>	<p>กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปจนถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง สสอ.พยัคภูมิพิสัย และ สสอ.บรบือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการมาปฏิบัติงานที่จังหวัด</p> <p>๔. ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของทีมที่มาช่วยราชการในจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาปฏิบัติงานในจังหวัด</p> <p>๕. ขอให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ติดตามผู้สัมผัสและผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่คลินิกไต่เตียมซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอาจทำให้พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติมได้ และควรมีแผนสำรองเพื่อรองรับการระบาด เช่น การปรับห้อง ICU ทั้งหมด เป็นห้องห้องสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อส่วนผู้ป่วย ICU เดิมให้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลข้างเคียง</p>	<p>-กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>โรงพยาบาลมหาสารคาม</p>
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมประธาน (IC)</p> <p>- รายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ จึงขอรับรองในการประชุมครั้งต่อไป</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม ๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ประธาน (IC) - ข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ จึงขอติดตามในการประชุมครั้งต่อไป</p>		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) ๑.๑ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ไม่มี - (๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ทีม Case management - ไม่มี - ทีม MCATT - ไม่มี - ทีม SERT - ไม่มี - ทีม JIT นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) ๑. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อได้ประสานให้ นายชยพล ยะวร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอชื่นชม เข้ามาปฏิบัติงานที่จังหวัดมหาสารคาม ช่วยเหลือในการดำเนินงานจัดทำ Metrix ข้อมูลการทับซ้อน Time Line ของผู้ป่วยยืนยัน ผู้สัมผัสเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง ๒. การขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันหากมีนักศึกษาแพทย์เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อฝึกงานในจังหวัดมหาสารคาม ไม่ให้กักตัว จำนวน ๑๔ วัน ประธาน (IC) - หากมีการขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันหากมีนักศึกษาแพทย์เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อฝึกงานในจังหวัดมหาสารคามให้สามารถผ่อนผันได้ ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) - ไม่มี - Field Hospital (รพ.สนาม) - ไม่มี -</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข) - ขอรื้อหากมีผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดมหาสารคามขอตรวจสอบและแก้ไข Time Line เนื่องจากอาจมีข้อมูลผิดพลาด เช่น ผู้ป่วยแจ้งสถานที่ที่เดินทางไป คือ ห้างเสริมไทยพลาซ่า แต่ใน Time Line ของ สสจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่าผู้ป่วยเดินทางไปห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ซึ่งมีความคาดเคลื่อนกัน จะให้ดำเนินการตรวจสอบหรือไม่</p> <p>ประธาน (IC) - ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบความถูกต้องของ Time Line ผู้ป่วย ก่อนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากมีความผิดพลาดจริงให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <p>- หากมีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ขอให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ตรวจสอบ Time Line ร่วมกับผู้ป่วยว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนดำเนินการเผยแพร่ทุกครั้ง</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) - ไม่มี -</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) - ไม่มี -</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR) - ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) ประธาน (IC) - ให้กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ (Stockpiling) เพิ่มอัตราสำรองเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทุกชนิด ให้มีอัตราคงเหลืออย่างน้อย ๓ เดือน</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) ประธาน (IC) - ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของทีมที่มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยอำเภอเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน</p> <p>นางสาวบัวขาว กะฐินใหม่ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) - กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) ขอให้จัดทำหนังสือเชิญประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปจนถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และขอให้อำเภอจัดทำหนังสือขออนุญาตไปราชการ โดยระบุพาหนะ</p>	<p>๖. ให้กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) เพิ่มอัตราสำรองเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทุกชนิด ให้มีอัตราคงเหลืออย่างน้อย ๓ เดือน</p>	<p>กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ (Stockpiling)</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ในการเดินทาง ที่เข้ามาที่จังหวัด</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group)</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- ให้กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) จัดทำ Power Point นำเสนอในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบ Video conference ของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๗.๓๐ น.</p> <p>๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>๑๐.๑ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>(๑๑) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)</p> <p>นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า</p> <p>(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ยังมีความน่ากังวล จึงยังคงให้มีการประชุม EOC ทุกวัน ผ่านระบบ Video conference จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น</p>	<p>๗. ให้กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) จัดทำ Power Point นำเสนอในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบ Video conference ของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๗.๓๐ น.</p>	<p>กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group)</p>
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>- ไม่มี -</p>		
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p> <p>นางเอมอร สุทธิสา</p> <p>(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด)</p> <p>- ได้รับรายชื่อคนไข้ในคลินิกไต่ถาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ที่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่วันนี้ที่เคยปฏิบัติงาน ในช่วง ๑๔ วันที่ผ่านมาแล้ว เหลือรายละเอียดติดตามยังไม่ครบ ส่วนคนไข้ที่มีรายชื่อมารับบริการที่คลินิกไต่ถามในพื้นที่อำเภอต่างๆ จะประสานส่งรายชื่อไปให้อำเภอนั้นๆ ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการหากอยู่ต่างจังหวัด สสจ.มหาสารคาม จะดำเนินประสานให้</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>นายเกรียน ปาปะซี (สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีประชาชนในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมแจ้ง Time Line เพิ่มเติม ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๗ และ รายที่ ๑๔ ของจังหวัดมหาสารคาม ที่เดินทางไปอำเภอวาปีปทุม โดย <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๗ ได้เดินทางไปส่งวัตถุดิบตัดเย็บเสื้อผ้า ที่ตำบลนาซ่า มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๑๔ ราย - ผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๔ ได้เดินทางไปร้านจำหน่ายสินค้าประเภทของชำ จำนวน ๘ ร้าน ตำบลบัวบาน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๘ ราย - ได้แจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทุกคน Home Quarantine แล้ว และจะมีการตรวจหาสารพันธุกรรมในวันนี้ <p>นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการสอบถามจากประชาชนที่เดินทางมาตรวจหาสารพันธุกรรมในวัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา (๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) ว่าจะได้ผลตรวจเมื่อใด เนื่องจากสถานที่ทำงานมีการให้หยุดงานเพื่อรอฟังผลตรวจประธาน (IC) - เนื่องจากมีการตรวจหาสารพันธุกรรมของประชาชนในช่วงที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ จึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง Home Quarantine จนกว่าจะทราบผลการตรวจหากมีผลการตรวจออกมาจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว 		

.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย์)
นักวิชาการสาธารณสุข

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข
(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)

.....นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)